

Số: /BC-UBND

Trung Lương, ngày 15 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình, kết quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo Quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2024

Kính gửi: Phòng Nội vụ huyện Định Hóa

Thực hiện Công văn số 1866/UBND-NV ngày 18/11/2020 của UBND huyện Định Hóa về thực hiện chế độ báo cáo lĩnh vực quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Ủy ban nhân dân xã Trung Lương báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO.

1. Đặc điểm tình hình

a, Tình hình chung

Hiện nay trên địa bàn xã Trung Lương có 01 nhóm sinh hoạt công giáo tập trung là Giáo họ Quán Vuông với 55 người đăng ký sinh hoạt. (trong đó có 7 người có HKTT tại xã Trung Lương, 04 người có HKTT tại xã Bình Yên, 44 người có HKTT tại xã Trung Hội) đăng ký sinh hoạt tập trung tại nhà ông Đào Văn Thế xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Người đại diện câu nhóm là Ông Phạm Thành Luân; sinh năm 1963; dân tộc: Kinh, hộ khẩu thường trú: xóm Quán Vuông 2, xã Trung Lương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Nhóm Giáo họ Quán vuông được UBND xã Trung Lương cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tập trung ngày 05/03/2024. Từ khi được cấp giấy chứng nhận sinh hoạt tập trung đến nay chấp hành tốt các chủ trương của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Việc sinh hoạt nhóm đảm bảo diễn ra theo quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội.

Nhận thức rõ trách nhiệm của chính quyền đối với công tác tôn giáo, UBND xã thường xuyên quan tâm, nhắc nhở hoạt động sinh hoạt tôn giáo đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

b, Các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo phức tạp, nổi cộm; hoạt động của hiện tượng tôn giáo mới, tổ chức bất hợp pháp.

Trên địa bàn xã Trung Lương không có hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống đối chính quyền; không có hoạt động kích động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình. Không có các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các thông tin sai sự thật; không có hoạt động lợi dụng tín ngưỡng để hoạt động mê tín dị đoan, tôn giáo để trục lợi xảy ra trên địa bàn xã.

Không có hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lệch chuẩn, mê tín dị đoan. Không xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới, “tà đạo”, “đạo lạ”. Không có hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài trên địa bàn.

2. Kết quả công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

a, Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

Công tác thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Các chính sách, pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo được thực hiện nghiêm túc. Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các nhu cầu nguyện vọng chính đáng của người dân về sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật.

Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, trưởng các tổ chức chính trị xã hội về nội dung Luật tín ngưỡng, tôn giáo trong các cuộc họp, giao ban hàng tháng, để nắm rõ và triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 12/3/2003 của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, Luật Tín ngưỡng tôn giáo, Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ; pháp luật về di sản văn hóa; pháp luật về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo; Thông tư số 04/2016/TT-BNV ngày 10/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo; Nắm chắc tình hình hoạt động của điểm nhóm sinh hoạt Phật giáo Bằng An, bên cạnh đó nắm tình hình dư luận cộng đồng để kịp thời phát hiện các hoạt động truyền bá đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan. UBND xã thường xuyên quan tâm, nhắc nhở hoạt động sinh hoạt tôn giáo đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, tạo mối quan hệ gắn bó nhiều hơn giữa chính quyền địa phương và điểm nhóm sinh hoạt giáo họ quán vuông, phát huy cùng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại địa phương: Không có

Năm 2024, Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo giao cho công chức văn hóa - xã hội xã kiêm nhiệm thực hiện tham mưu cho UBND thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn xã..

b, Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Thường xuyên quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, trưởng các tổ chức chính trị xã hội, bí thư chi bộ, trưởng xóm về nội dung tín ngưỡng, tôn giáo trong các cuộc họp, giao ban hằng tháng, để nắm rõ và triển khai Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Nắm chắc tình hình hoạt động của điểm nhóm sinh hoạt giáo họ Quán Vuông đăng ký sinh hoạt tập trung tại nhà ông Đào Văn Thế, bên cạnh đó nắm tình hình dư luận cộng đồng để kịp thời phát hiện các hoạt động truyền bá đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan.

Về hoạt động tín ngưỡng: Hoạt động tín ngưỡng trong cộng đồng dân cư chủ yếu là thờ cúng tổ tiên, tỏ lòng tôn kính đối với người thân qua đời tại gia đình. Trên địa bàn xã không có hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại các đình, đền, miếu.

Về hoạt động tôn giáo: Hoạt động tôn giáo của Giáo họ Quán Vuông diễn ra đảm bảo đúng quy định, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Không diễn ra các hội nghị, đại hội, hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài. Không xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới.

Trên địa bàn không có vụ việc vi phạm pháp luật trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

c, Công tác quản lý nhà nước đối với đất sử dụng vào mục đích tín ngưỡng, tôn giáo

Đối với đất cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo đảm bảo đúng với quy định của pháp luật, không có hoạt động tranh chấp đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo. Cơ sở tôn giáo của điểm sinh hoạt Giáo họ Quán Vuông đang thuê nhà và sử dụng nhà ở của ông Đào Văn Thế là thành viên của nhóm làm nơi sinh hoạt tập trung. Không có công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo được xây dựng; trong quy hoạch sử dụng đất không có đất liên quan đến xây dựng cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo.

d, Công tác nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, hoạt động của hiện tượng tôn giáo mới, tổ chức bất hợp pháp.

UBND xã chỉ đạo công chức văn hóa phối hợp với công an xã và các lĩnh vực liên quan, trưởng xóm, ban mặt trận xóm thường xuyên nắm chắc tình hình hoạt động của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, bên cạnh đó nắm tình hình dư luận cộng đồng để kịp thời phát hiện các hoạt động truyền bá đạo trái phép, các hoạt động mê tín dị đoan.

Không có hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống đối chính quyền; không có hoạt động kích động tập trung đông người, tuần hành, biểu tình. Không có các hoạt động tuyên truyền lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan và trục lợi xảy ra trên địa bàn xã.

3. Đánh giá chung:

- Ưu điểm: Hoạt động của quản lý nhà nước về tôn giáo luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, nhóm Giáo họ Quán Vuông ổn định hoạt động đúng theo quy định pháp luật. Việc thực hiện Pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo của các thành viên luôn tuân thủ đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội của địa phương.

- Hạn chế: không

II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2024

Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Tiếp tục nắm chắc tình hình không để xảy ra các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trái pháp luật xâm nhập vào cộng đồng dân cư địa phương, không để xảy ra hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo chống đối chính quyền, không để xảy ra hoạt động truyền đạo trái luật, mê tín dị đoan.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo quý I và phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã Trung Lương./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy; HĐND; UBND; MTTQ xã;
- Lưu: Vp, Vh.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Hoàng Thanh Xuất